

## TRƯỜNG THCS CỤ KHÔI HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (9/11)

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 03/11/2025 thầy và trò Trường THCS Cụ Khối đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò và lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Ngày 9 tháng 11 hằng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam bởi đây là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta – Hiến pháp năm 1946 – được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ hai thông qua. Đây là cột mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của nhà nước pháp quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và nền tảng pháp lý cho sự nghiệp xây dựng đất nước độc lập, dân chủ, tự do.



***Đồng chí: Lê Thị Hồng Thái – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ***

Trải qua gần 80 năm phát triển, các bản Hiến pháp của nước ta đã không ngừng được hoàn thiện, phản ánh khát vọng hòa bình, công bằng và văn minh của nhân dân Việt Nam. Pháp luật đã trở thành nền tảng vững chắc để quản lý xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và là công cụ không thể thiếu trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của dân, do dân và vì dân”.

Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là ngày hội chính trị - pháp lý của toàn dân, là dịp để mỗi người Việt Nam nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, rèn luyện ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, nơi mọi hành vi, suy nghĩ, việc làm đều được soi sáng bởi tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.



***Cô giáo: Nguyễn Thị Lan Anh – Đại diện cho tập thể GV-NV nhà trường phát biểu hưởng ứng***

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, ngay từ đầu tháng 11, Trường THCS Cụ Khôi đã phát động chuỗi hoạt động hưởng ứng phong phú, sinh động với sự tham gia tích cực của thầy cô giáo, học sinh và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Các hoạt động tiêu biểu bao gồm: tuyên truyền, giới thiệu về ý nghĩa và lịch sử Ngày Pháp luật Việt Nam trong các tiết sinh hoạt dưới cờ và giờ học giáo dục công dân; tổ chức hội thi “Rung chuông vàng pháp luật” – sân chơi trí tuệ, bổ ích giúp học sinh tìm hiểu kiến thức pháp luật qua hình thức thi hấp dẫn, gần gũi; triển lãm tranh, khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền với chủ đề “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; sinh hoạt chuyên đề “Học sinh với pháp luật học đường”, thảo luận về các tình huống thực tế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh; tuyên truyền qua bảng tin, loa phát thanh, mạng xã hội và các kênh truyền thông của nhà trường để lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức chấp hành pháp luật.



***Học sinh Cao Thái Sơn lớp 8A6 – Đại diện cho Hs toàn trường phát biểu tại Lễ hưởng ứng***

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, các hoạt động này còn hướng đến việc bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn minh và hiểu biết pháp luật cho học sinh – những công dân trẻ của tương lai. Qua đó, các em được rèn luyện thái độ

tôn trọng nội quy, kỷ luật, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, hình thành văn hóa pháp lý học đường – một giá trị quan trọng trong môi trường giáo dục hiện đại.



***Học sinh tham gia trò chơi “Rung chuông vàng” trong chuỗi hoạt động Hướng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam***

Hướng ứng chủ đề năm 2025, trọng tâm của các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Cụ Khôi tập trung vào những lĩnh vực gần gũi, thiết thực với đời sống học sinh và cán bộ, giáo viên như: Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; cùng các quy định pháp luật về an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội, ma túy, tác hại của rượu bia, thuốc lá, cũng như phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình.



***Đại diện BGH trao quà cho các học sinh xuất sắc nhất cuộc thi***

Bên cạnh đó, nhà trường còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giáo dục, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hành chính, hướng tới nền giáo dục hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Giáo dục pháp luật trong nhà trường không chỉ là việc truyền đạt kiến thức về luật, mà còn là giáo dục nhân cách, hình thành lối sống đúng đắn, có trách nhiệm với cộng

đồng. Mỗi bài học, mỗi tình huống, mỗi tấm gương trong cuộc sống chính là minh chứng sinh động cho việc tuân thủ pháp luật mang lại bình yên và trật tự trong xã hội.

Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là ngày để nhìn lại chặng đường pháp lý của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi chúng ta – từ thầy cô giáo đến các em học sinh – tự soi chiếu, tự rèn luyện trong hành trình hoàn thiện bản thân. Hưởng ứng Ngày Pháp luật chính là hành động thiết thực để thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần sống đẹp trong xã hội văn minh. Mỗi thầy cô, mỗi học sinh Trường THCS Cự Khối hãy là một tuyên truyền viên nhỏ, góp phần lan tỏa thông điệp: “Pháp luật là bạn đồng hành của cuộc sống – Sống có pháp luật, sống thêm bình an, hạnh phúc.”

*\*Một số hình ảnh của buổi lễ:*



*Học sinh trong phần thi Rung chuông vàng*



*Thầy cô tham gia phần cứu trợ thí sinh bị loại*



*Học sinh hào hứng quay lại sàn thi đấu*

*Nguyễn Thị Lan Anh*